

# TỬU BÁT TÚY NHƠN

SAGIANG

## I.- TỬU BÁT TÚY NHƠN, DO NHƠN TỰ TÚY

Rượu nằm trong hủ, trong ghè có bao giờ làm say ai đâu, chỉ có khi uống quá độ mới say sĩnh, chớ còn uống quân tử lễ độ, con người càng khỏe mạnh, vì rượu là chất bổ, tinh chất của nếp, gạo hay trái cây. Uống ít vừa phải đúng liều lượng sức khỏe tăng cường. Như Bác sĩ Mỹ khuyên nên uống rượu nho đúng liều lượng giúp cho bộ tuần hoàn tốt đẹp phương cường, giúp bộ tiêu hóa làm việc rất tốt. Còn Á Đông dùng rượu ngâm thuốc giải trừ đau nhức bắp thịt, trị nội thương, thoa bóp vết bầm, chữa trị các vết thương hay gãy xương, cũng giữ độ ẩm trong mùa Đông cho cao niên và nhiều bài thuốc rượu độc đáo "Lục giao sanh quý tử", nhiều bài thuốc rượu cải lão hoàn đồng. Như vậy rượu đâu phải là độc dược, do mỗi cuộc tế lễ phải có 3 tuần rượu nghiêm chỉnh cúng giỗ oãi, đình đám, quan, hôn, tang, tế. "Vô tửu bất thành lễ", nhứt là "Trà tam tửu tứ" họp bạn, thảo luận việc nhà, việc nước, hoặc rung đùi ngâm vịnh gió trăng, sáng tạo những vần thơ tuyệt diệu. Người ta còn phổ biến "Túy quyền", một thể võ độc đáo chế tác theo tư thế của kẻ say rượu ngã xiêu, ngã tóa gây rối loạn cho địch thủ đại bại. "Túy quyền" còn gây thêm "Hầu túy quyền" là lấy tư thế con khi say rượu nhẩy nhót lung tung, đưa ra những tư thế lạ lùng hạ địch thủ. Như vậy rượu đâu phải là độc dược. Lễ nghĩa từ xưa rượu đứng đầu, rượu bậc thánh tiên thiên hạ mến, rượu thâm lễ nghĩa lắm người ưa. Như vậy người ta chỉ chê trách những kẻ ghiền rượu, những kẻ say sĩnh, mất hết tư cách bình thường. Mượn tửu binh giải phá thành sấu chỉ quên đi trong cơn say thôi, chớ sấu thâm không thể lấy rượu chữa trị được đau buồn. Mượn chén rượu cho nguôi lòng ưu sự lại càng làm khổ cho thân xác bệnh hoạn, tai nạn. Nhiều người còn cho là uống rượu quá nhiều làm khổ cho gia đình, nhứt là gia đình nghèo thiếu trước hụt sau. "Hẩn uống máu và nước mắt của vợ con hẳn". Say rượu mất trí sáng suốt như anh chàng say rượu đi cầu khi về nhà, té xuống sông, lội trở lại leo lên đi nữa, tự cho rằng mình tự qua cây cầu cho được, cứ thế mà té rồi lội trở lại leo lên như thế nhiều lần, đến nổi kiệt sức xũ dưới nước, may nhờ có người thấy cứu kịp. Tới chừng tỉnh lại mới thấy mình mất trí sáng suốt, đáng lẽ té đi không được thời lội qua bên kia bờ bên kia mà đi. Cũng như tai hại chêt chùm cá đám ở xã Phú Hựu Sadec, cả ban Hội tế 12 vị cùng nhau đi ăn đám giỗ ở xã Tân Hựu Đông cách con rạch Cái Tàu, nhậu say sĩnh về tới ngang nhà ông Cả lúc chạng vạng, kêu ghe qua rước, nhưng những người giúp việc về nhà hết rồi. Cô gái 18 tuổi vội vã chạy xuống bến chèo ghe qua rước. 12 vị ngã xiêu, ngã tóa vịnh nhau xuống ghe xong, cô gái quay ghe ra giữa dòng sông chèo nạy về bến, nhưng mấy ông sĩnh lại tranh cãi nhau về cuộc nhậu, vật lộn nhau chiếc ghe chông chênh, cô gái rón sức nạy mạnh mái chèo kèm ghe, nhưng rui cây chèo gậy đi, cô gái rớt xuống nước chìm lĩm, mấy ông già sĩnh lom khom nhìn xem cô gái có nổi lên không làm ghe lật úp, đẩy 12 vị rơi xuống nước lặn hụp, rồi chìm lĩm theo cô gái. Người ta thấy vậy đánh mỏ hỏi một, tập trung dân chúng lại lo lặn vớt nạn nhân, cho tới cả mấy giờ sau, khi vớt lên được 13 thi thể đều chêt hết. Cả làng làm đám tang tập thể tại đình làng. Ông cử Hoàn, một nhân sĩ bị lưu đày, viết 2 câu liếng tế tuyệt tác đề đò, đăng tại công tang lễ:

"Chích cánh Bông Lan, Một thâm, Một sấu, Mùoi bực tức,

"Gậy cây Chèo Quế, Ba chìm, Ba nổi, Sáu linh đình!"

Chúng ta nhận thấy rượu là độc dược khi lạm dụng, nhưng trong đám tiệc cúng tế, rượu đứng đầu. Nó không hại ai cả, chỉ biết cúng phục vụ bao nhiêu cũng có, với điều kiện phải quy định với độ lượng, hưởng thụ cái thâm thúy của nó mới là người thức thời

vụ. Người ta sấp huyết rượu uống thề tỏ rõ lòng dạ đoan chính, tuyệt đối không phản bội.

## **II.- TÚY NGỌA SA TRƯỜNG QUÂN MẠC TIẾU**

Trong những trận tử chiến, quý anh hùng tử lâm đầu chiến nhau giành ngôi bá chủ tử lâm, những vị sinh trước kẻ là bại trận, các anh hùng chó có cười chê sẽ có màn phục hận gay gắt, chính tác giả đã chiến thắng trở thành cao thủ tử lâm, sau khi bị bại trận và bị thủy táng bằng rượu cho đến khi tỉnh lại, đi tầm sư học đạo được truyền nghề: Nướng 2 con bừa củi và 2 con hải mã tán thành bột pha nước trà nóng uống, trước khi lâm trận 1 giờ cho thấm thuốc, vào trận, tốc chiến tốc thắng, uống nhanh khai vị một chai Hennessy, vô mỗi nhanh chóng thêm chai thứ nhì, toàn thắng, trong vòng 30 phút là trở về như cũ. Tất cả chiến bại tôn danh "Cao thủ tử lâm" và mỗi khi có trận chiến ở đâu, nếu hiện diện đều được mời hàng ghế "Thủ lĩnh" được làm "Chủ xị". Tử còn danh dự Đẩu bảng "Tứ đồ tường" (Tử, Sắc, Tài, Phiến) mà các đại gia tư bản hưởng thụ quá oắt có khi thân bại danh liệt, tan nát nhà cửa, khi thất thế sa cơ. Thiên hạ ngạo báng những anh hùng lỗ vận, như là say sưa lái xe gây tai nạn chết người, tù tội hết còn anh hùng tử lâm. Khi Pháp thất trận Điện biên phủ, phát giác ra các chiến binh Việt cộng chết miệng nặc nồng mùi rượu, chứng minh trước khi lâm trận, được uống rượu say không sợ chết, để biệt danh "Túy ngoại sa trường quân mạc tiếu. Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi". Hiện nay bọn thân Tàu đang thắng thế hơn bọn thân Mỹ, nên nhóm thái thú và các đại phú gia thân Tàu đếm tiền mỗi tay quá, nên sắm máy đếm tiền cho nhanh chóng và chính xác, những món tiền phi nghĩa, thụt két, cướp giựt tài sản của dân, hối mại quyền thế, tham những đủ mọi mảnh khoe, "Dân chết mặc bậy, tiền thầy đầy túi". Họ ăn nhậu phê phỡn, tiền chùa rải ra không hối tiếc, hưởng thụ trên xương máu đồng bào, trong lúc đám tang chó rình rang tốn cả chục triệu đồng, dân nghèo chết bó chiếu. Trong lúc đám cưới rầm rộ tổ chức hàng tỷ đồng, dân nghèo đói khổ, nhìn đoàn xe hoa dài hàng trăm chiếc, Nam thanh Nữ tú những nha vui đùa ngả ngớn. Trong lúc kẻ buôn lậu thuốc phiện chỉ 3 gram là tử hình, thời mấy vị đại bản thân tiền bán hàng ngàn tỷ đồng bạch phiến nhỡ nha có ai hoạnh hợ gì đâu. Những kẻ trà dư tửu hậu, sống đế vương trên cảnh nghèo đói của dân Việt, áp bức tù đầy những ai dám nói lên sự thật là bầm giập, tù tội, phải, cầm, điếc, mù trước những bi ối tàn nhẫn của chúng, mới yên thân còm lưng cúp cổ đóng đủ mọi sắc thuế, chỉ đến trẻ con Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học phải đóng tiền mới được đi học, đám dân nghèo không đủ tiền đóng học phí phải chịu để con cái dốt nát đau thương. Chúng còn bày trò bán phụ nữ sang ngoại bang làm giàu trên thống khổ của phụ nữ, ngay trẻ con cũng phải khâu dâm cho khách nữa, cuộc đời kẻ như mất hết tương lai. Con gái nghèo còn được bày trò gã chồng ngoại quốc làm dâu kiêm luôn sinh lý cho cả gia đình anh, em, cha, chú còn gì là hạnh phúc lứa đôi. Trăm mưu ngàn kế tàn hại đất nước dân tộc, để đầu tiên trả đình, tửu quán nhăm nhi tiệc từng bánh bọ, lại còn cạnh tranh liên hoan lớn nhỏ, tỏ ra ta đây hào phóng thuộc hạng chì, hạng đại, chó còn hạng ruồi và hạng muỗi kẻ như lép vé. Đất nước có tới 10% hạng chì, chài, vung tiền qua cửa sổ không chút ngưng tay, chúng tỏ ta đây "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiếu", mặc dầu (Thiên bôi thiếu= Trời biếu thôi) tốn kém vàng ngàn lượng không qua giá ấy, cũng chẳng hề gì, trong các cuộc đụng độ giữa tay to mặt lớn, "Uống rượu mềm môi chưa thấy khoái, nằm dài quay oắt đái anh hùng" Đồng tiền vô như nước, không chút mệt, chỉ có tham những, cướp giựt có kế hoạch thời ăn chơi chút đỉnh có hiềm gì đâu, "Bắt con tép nử con tôm" xuất ra một châu rượu vài ngàn Mỹ kim để rồi thâm vô hàng triệu sừng khỏe re. Cứ thế mà bán đất nước, bán biển, bán hầm mỏ quá dễ dàng mà, ký giấy cho lập thị xã Tàu, tiểu phố Tàu, đại phố Tàu, làng Tàu, du lịch hàng ngàn xe Tàu trên toàn đất nước, lập khu kỹ nghệ, khu du lịch, khách sạn, bãi

tắm, sòng cò bạc. Tệ hại nhất là ký giấy phép cho thành lập khu tự trị Tây Nguyên, Vũng Áng và cho mượn 50 năm Mười khu đầu nguồn phá nát lâm sản và khoáng sản, cũng chỉ vì muốn có tiền phê phỡn "Rượu Tứ Trà Tam" ăn chơi xã lãng đưa đất nước đến nguy cơ nô lệ Tàu cộng, để dân Việt phải vùng lên tranh đấu chống xâm lăng, xương máu chông chất làm trò vui cho bọn thân Tàu và thái thú phê cánh nhận bên chén rượu nồng, gái đẹp mỹ miều tận hưởng lạc thú trần gian.

### **III.- HƯỞNG RƯỢU NGON, GÁI ĐẸP, RÒI CHỊU CHẾT ĐÈN TỘI**

Bọn cường quyền ác bá, thái thú, thân Tàu, trợ phủ gia sống đế vương, chúng đầu dám nghĩ đến những bạo chúa đèn tội như Lê ngọc Triều tàn ác, rượu ngon, gái đẹp, cướp đoạt vợ người ta, giết anh cướp ngôi vua, rồi phải đèn tội dưới lưỡi gươm của Lý công Uẩn. Tô đắc Kỷ uống rượu Tửu tri, ăn thịt Nhục lâm phá hại tan nát nhà Thương, chỉ đèn tội dưới lưỡi gươm Lục Yêm đại tiên, trong lúc sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, thiên kiều bá mị, khiến đao phủ quân rụng rời tay chân, không chém được. Thiên bồng ngươn soái uống rượu say lại phát tà tâm toan hãm hiếp nữ hầu thị của Bà Tây vương mẫu, bị bắt tội đầy xuống trần gian đầu thai thành con heo Trư bác Giới, thống khổ. Trương Phụ bày ra bữa tiệc đầu người đãi sứ thần nhà Hậu Trần, khinh khi kẻ bại trận. Sứ già cương hùng vẫn uống rượu ăn thịt đầu người, để rồi chịu chết dưới lưỡi đao kẻ bạo tàn. Ông Đạo Dừa bị bắt buộc ăn thịt uống rượu ngã mặ mới được phóng thích, mọi thân nhân tội phạm ngạc nhiên, thấy ông ăn thịt gà và uống rượu trước mặt ban Giám thị ở công khám đường Cần Thơ, sau đó được đệ tử chở đến bến Ninh Kiều xuống đò chờ về Cần Phụng, ông phải ói ra hết rượu thịt, mới biết là ông siêu quán, ăn mặ, uống rượu trước mặt bọn ác nhân. Chính người Mỹ cựu chiến binh Việt Nam đã cho biết trong trận chiến biên người của Việt cộng, các thi thể và thương binh miệng còn hôi rượu khi thu dọn chiến trường. Theo nhận định của giới quan sát tình hình chiến trận Việt Nam sắp tới hồi quyết liệt do nhiều cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn, dân chúng chống đối chánh quyền dữ dội trong thượng tuần tháng 12 - 2014, nhất là người dân đã biết rõ: Kế hoạch "Tầm ăn dâu" đã gậm nhâm nhiều nơi trên đất nước, 6 thị trấn Tàu ở các tỉnh giáp biên Việt Tàu, các xí nghiệp lớn nhỏ trên toàn quốc tới cả ngàn nơi, thêm cả ngàn làng Tàu, các tiểu khu phố Tàu rải rác nơi các thị trấn, đại phu phố Tàu thành hình và đang xúc tiến nhiều nơi, khu du lịch, khách sạn, bãi tắm đang xúc tiến ở đèo Hải Vân rộng 320 mẫu, 10 khu đất đầu nguồn khai thác lâm sản và khoáng sản. Lại còn đòi đưa 1.000 xe du lịch sang Việt Nam chu du toàn cõi Việt Nam, với ý đồ gì, nếu có chở theo vũ khí thì sao? Người dân nghi ngờ kế hoạch "Năm Mũi giáp công" sẽ chiếm Việt Nam nhanh chóng, nếu đoàn xe có vũ khí tham quan du lịch nằm sẵn mỗi xe 50 hành khách, thời đoàn binh 50.000 quân di động hợp tác với đoàn quân gài sẵn (Công nhân già) sẽ lật úp bọn Thân Mỹ và cán binh phản tỉnh quá dễ dàng. Dân Việt đã nhận thức được rất quý, đứng lên biểu tình hiện nay và còn được các đại phú gia khuyến khích, giúp tiền mặt 1 triệu/1 người/1 ngày để có phương tiện tài chánh, vững tâm biểu tình tiến hành càng ngày càng mạnh mẽ tại quốc nội đang sôi sục trong tư thế Diên Hồng hải ngoại chuyển lửa về, khiến cho các hội đoàn hải ngoại rất năng nổ lo ung đúc tinh thần, vật chất càng mạnh bạo hơn, trần tình tội ác Việt cộng và Tàu cộng với chánh quyền địa phương thấu đạt, cùng nhau tấu trình Liên hiệp Quốc, khi Tàu cộng xâm chiếm Việt Nam, sẽ cấm vận Tàu cộng và đề cử quân đội Đồng minh giải phóng Việt Nam vừa Tiêu trừ Việt cộng, vừa đánh đuổi Tàu cộng. Nền Đệ Tam Cộng Hòa tái lập, thống nhất đất nước và tái thiết hậu chiến, sớm cường thịnh.

Sacramento, ngày 21 tháng 12 năm 2014

